



แจ้งซ่อมทางเท้าชำรุดเรียบร้อยแล้ว

แขวงทางหลวงนนทบุรี กรมทางหลวง
006 ถนนรัตนธิเบศร์ ต.บางกระสอ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
เรียน บรรณาธิการนสพ.เดลินิวส์ ผ่านเอก วิภาวดี

ตามที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้เสนอข่าวในคอลัมน์
จดหมายถึงเดลินิวส์ กรณีกระเบื้องปูทางเท้าจากปากซอย
กรุงเทพมหานคร 3 (ซอยวัดกล้วย) ถึงกรุงเทพมหานคร 7 และ
ทางเท้าบริเวณฝั่งตรงข้ามแผ่นกระเบื้องปูทางเท้าไม่เรียบ ก่อ
ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทางเท้านั้น

แขวงทางหลวงนนทบุรี ได้ตรวจสอบจุดร้องเรียนดังกล่าวแล้ว อยู่ในทางหลวงหมายเลข 301 (ถนนกรุงเทพ-
นนทบุรี) ตอน คลองบางเขน-ติวานนท์ กม.4+300 ด้านขวา
ทาง ขณะนี้แขวงทางหลวงนนทบุรี ได้ดำเนินการซ่อมแซม
แผ่นปูทางเท้าที่ชำรุดเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายทัศนพงศ์ ทองสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี

แนะนำจัดระเบียบบนทางเท้าจริงจัง

เรื่อง ปัญหา จยย.วิ่งบนทางเท้า

เรียน คุณเอก วิภาวดี

ปัญหามีมานานแล้ว การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย
ทำให้ทางเท้าโล่งเป็นโอกาสให้รถจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้า
สะดวกไม่มีสิ่งกีดขวาง เมื่อมีการสร้างรถไฟฟ้าหลายเส้นทาง
ปัญหาจึงหนักหนาสาหัสมากขึ้น กรุงเทพมหานครออก
มาตรการจับปรับและให้ประชาชนแจ้งและรับค่าปรับครั้งหนึ่ง
แต่มาตรการได้ผลไม่มาก ผมมักเดินทางโดยรถประจำทาง

ขณะรอรที่ป้ายรถประจำทางเกือบถูกรถจักรยานยนต์ชน
หลายครั้งเพราะมีแว่ต่มองรถประจำทาง จนเมื่อมีเหตุรถ
จักรยานยนต์ชนนักเรียน มีการกำหนดมาตรการต่างๆ ผมกังวล
ว่ามาตรการเหล่านี้จะเป็นเหมือนไฟไหม้ฟางเหมือนกรณีอื่นๆ
ผมมีข้อเสนอแนะประการแรกสร้างหลักขวางบนทางเท้าไม่
ให้รถจักรยานยนต์ผ่าน แต่ให้ประชาชนเดินผ่านได้โดยเน้นจุด
มีปัญหา ประการที่สองเพิ่มค่าปรับให้สูงขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้ประชาชนแจ้งเบาะแส ประการที่สามติดกล้องตรวจจับผู้
กระทำผิดมาก ๆ ส่วนการสร้างจิตสำนึกเลิกเถาะเพราะเราพูด
กันบ่อยมากแต่ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบกลายเป็นคำพูด
ลอย ๆ แต่ปฏิบัติไม่ได้จริง

ด้วยความนับถือ

คนเมืองกรุง

.....

นับเป็นข้อเสนอแนะดี ๆ เพื่อให้จัดการเอาผิดกับผู้
ฝ่าฝืนกฎหมาย กระทำผิดกฎหมาย เป็นการจัดระเบียบทางเท้า
ให้เข้าที่เข้าทาง สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนให้มี
ระเบียบวินัย ไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้อง
ประชาชน

ชื่นชมข้าราชการตัวอย่าง

เรื่อง ตำรวจน้ำดี ยุค 4.0

เรียน คุณเอก วิภาวดี

กระผมขอชื่นชม ค.ต.ไตรทศ หนูม่วง ผบ.หมู่
สภ.ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง ปฏิบัติหน้าที่ สายตรวจ งาน
จราจร ประสานงาน ฝ่ายปกครอง มวลชนสัมพันธ์ สถานที่
สำคัญต่าง ๆ วัด มัสยิด ด้วยอัธยาศัย มีไมตรี ถ้อยทีถ้อยอาศัย
ตั้งญัตติมิตรของตนเอง จนเป็นที่รักใคร่ของพี่น้องประชาชน
บริหารจัดการครบวงจร เป็นตำรวจเพียงนายเดียวรับผิดชอบ
พื้นที่ 5 หมู่บ้าน มีประชากร 9,033 คน ของ ต.หวาง อ.เมือง
จ.ระนอง

ปฏิบัติหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกดูแลความ
เรียบร้อย ไม่เกี่ยงแม้เป็นเพียงงานเล็กงานน้อย บริการ
ประชาชนไทยพุทธ หรือไทยมุสลิมอย่างเสมอภาค พุดจาเจรงจา
อย่างสุภาพ โกล่เกลี่ย ตกลงยอมความกันได้ด้วยดี ไม่ต้องไป
ขึ้นโรงขึ้นศาล เรียกว่าสมกับกินเงินเดือน ภาษีอากร ของพื
น้องประชาชน เสมือนประชาชนเป็นนาย การให้บริการ ดูแล
ทุกข์สุขของประชาชนเสมอมา สมกับเป็นตำรวจยุค 4.0 และ